
Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar 
2. fundur 2022 (110. fundur) 
EBj/ 
 
 
 
Fundur haldinn í skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar 14.03.2022 kl. 08:15 í Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar. 
 
Viðstaddir: 
 

Guðmundur Björnsson   formaður skipulagsnefndar 
Einar Jón Pálsson    skipulagsnefnd 
Guðlaugur H. Sigurjónsson     " 
Steinþór Einarsson      " 
Eiríkur Bjarnason    ritari skipulagsnefndar 

 Sveinn Valdimarsson    skipulagsfulltrúi 
  
 Kristinn Halldórsson boðaði forföll. 
 

Gestir fundarins voru Friðfinnur Skaftason frá innviðaráðuneyti, Pálmi Freyr 
Randversson, framkvæmdastjóri Kadeco, auk ráðgjafa Kadeco vegna þróunaráætlunar 
Anouk Kvitenbrouwer, KCAP, og Jim Coleman, WSP. 

 
1. Kynning á þróunaráætlun Kadeco 

Ráðgjafar Kadeco kynntu stöðu vinnu við þróunaráætlun fyrir Keflavíkurflugvöll og 
aðliggjandi svæði. Í áætluninni er lögð áhersla á að taka ekki undir alltof stór svæði. 
Gert er ráð fyrir að vinnu við áætlunina ljúki á árinu. Rætt var um legu flugbrauta og 
m.a. atvinnusvæði við enda NA/SV brautar sem ekki er í notkun sem stendur. 

 
2. Næsti fundur 

Næsti fundur skipulagsnefndarinnar er fyrirhugaður 2. maí 2022 kl. 08:15 í FLE. 
 
 
Fleira ekki gert, fundi slitið. 
 
 
 
 
Slóð á sharepoint síðu skipulagsnefndar: 
https://verk.isavia.is/skipulagsnefnd/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx 


